

สภายุติธรรมแห่งสากล

เรชวาน 2001

ถึง บาไฮศาสนิกชนทั่วโลก

เพื่อนที่รักยิ่งทั้งหลาย

ด้วยความปีติยินดีอย่างยิ่ง และความคาดหวังอย่างสูง เรามาถึงเทศกาลเรชวานนี้ ณ จุดเปลี่ยนผันของเวลา ในยามที่สภาพการณ์ใหม่ของการคิดเป็นที่ประจักษ์ชัดในหมู่พวกเราทั้งหมด สิ่งที่แพร่หลายอยู่ในชุมชนทั่วโลกของเราก็คือ ความตระหนักที่เพิ่มขึ้นต่อคุณค่าของกระบวนการ ความจำเป็นของการวางแผน และประโยชน์ของการกระทำอย่างเป็นระบบในการสนับสนุนการเจริญเติบโต และในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งจะทำให้การขยายตัวเป็นสิ่งที่ยั่งยืนและการทำให้ชุมชนมั่นคงแข็งแรงเป็นสิ่งที่แน่นอน การเชื่อมโยงกันของการมีความเข้าใจในเงื่อนไขที่ต้องมีก่อนเหล่านี้ของความเจริญก้าวหน้านั้นไม่อาจถูกตีราคาสูงเกินไป และความสำคัญของการทำให้เงื่อนไขเหล่านี้เป็นสิ่งถาวรโดยอาศัยการฝึกอบรมที่มีการจัดระบบเป็นอย่างดีไม่อาจถูกประเมินคุณค่ามากเกินไป ดังนั้นการที่ชุมชนของเราบรรลุถึงช่วงขณะดังกล่าวของความตระหนักนี้จึงเป็นโอกาสที่มีความสำคัญสำหรับเรา เรารู้สึกขอบคุณอย่างมากต่อพระผู้ทรงความงามอันอุดมพรที่เราสามารถสังเกตเห็นและโห่ร้องต้อนรับโอกาสนี้ ณ จุดเริ่มต้นของกิจการทั่วโลกที่จะเริ่มดำเนินการกันในระหว่างวันแห่งการเฉลิมฉลองเหล่านี้

พลังอำนาจแห่งความตั้งใจที่เกิดขึ้นจากความตระหนักนี้ได้เป็นลักษณะพิเศษของการประชุมของบรรดาที่ปรึกษาประจำทวีปและอนุกรทั้งหลาย ที่มารวมชุมนุมกันในวันแดนศักดิ์สิทธิ์เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดประสบการณ์ที่ให้ความกระจ่างอย่างมากในการเป็นเครื่องแสดงถึงการเข้าสู่ระยะใหม่ของศาสนา ซึ่งก็คือ ระยะที่ห้าของยุคก่อร่าง ความกระฉับกระเฉงของกำลังวังชาดังที่แสดงออกมาในการชุมนุมครั้งนี้ เป็นที่เข้าใจว่าเป็นการแสดงปรากฏของคุณภาพที่สูงขึ้นของกิจกรรมที่มีอยู่ทั่วไปในชุมชน การดำเนินงานในปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญทั้งหลายของการทำให้กระบวนการในการเข้าสู่ศาสนาของมวลชนก้าวหน้าเป็นสิ่งที่ให้การยืนยันแก่ข้อสังเกตนี้ ด้วยประการฉะนี้ หนทางได้ถูกแผ้วถางไว้แล้วสำหรับแผนงานห้าปี อันจะเป็นการเสี่ยงโชคครั้งแรกที่จะเริ่มกระทำในระยะที่ห้าของยุคนี้

แผนงานสิบสองเดือนได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเพิ่มพูนความพยายามหลัก ๆ ทั้งหลายของแผนงานสี่ปีที่ผ่านมาซึ่งได้ทำให้เกิดสถาบันการฝึกอบรมขึ้นมากกว่า 300 แห่ง แผนงานสิบสองเดือนมีความสำคัญเพิ่มขึ้นโดยการตอบสนองอย่างเห็นได้ชัดของสถาบันและศาสนิกชนแต่ละบุคคลต่อการเรียกร้องให้มุ่งความสนใจให้มากขึ้นแก่การบำรุงเลี้ยงทางจิตวิญญาณแก่เด็ก ๆ และการให้เยาวชนได้เข้ามีส่วนร่วมในวิถีชีวิตชุมชนของบาไฮ การฝึกอบรมครูสอนชั้นเรียนเด็ก และการรวมเอาเยาวชนเข้ามาในกระบวนการของการฝึกอบรมได้กลายเป็นส่วนประกอบประจำของกิจกรรมบาไฮในประเทศต่าง ๆ จำนวนหนึ่ง แม้ว่าจะมีระยะสั้น แผนงานสิบสองเดือนก็ได้มีความสำคัญเหนือเป้าหมายต่าง ๆ ที่

กำหนดไว้โดยเฉพาะ แผนงานนี้เป็นการเชื่อมโยงที่เต็มไปด้วยการเคลื่อนไหวระหว่างระยะที่เต็มไปด้วยเหตุการณ์ของประวัติศาสตร์บาไฮกับระยะใหม่ที่มีอนาคตซึ่งมีเครื่องบ่งชี้ว่าจะประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยที่ความสำเร็จของแผนงานนี้ก็ได้เตรียมให้ชุมชนมีความพร้อมเป็นอย่างดีสำหรับระยะใหม่นี้ ได้มีการจารึกไว้ด้วยในบันทึกรายปีฉบับต่างๆ ของเราเพื่อผลอันยืนยงคงทนของกิจกรรมทั้งหลายของศาสนา ณ จุดสิ้นสุดของศตวรรษที่ยี่สิบ ซึ่งเป็นศตวรรษที่ควรได้รับการใคร่ครวญถึงโดยบาไฮคนใดก็ตามที่ปรารถนาจะเข้าใจในพลังมากมายอันสับสนอลหม่านที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของโลกและในกระบวนการต่างๆ ของศาสนาเอง ณ ช่วงเวลาอันสำคัญยิ่งในวิวัฒนาการทางสังคมและทางจิตวิญญาณของมนุษยชาติ เพื่อเป็นเครื่องช่วยแก้ความพยายามอันน่าสรรเสริญนี้ บทวิจารณ์เกี่ยวกับศตวรรษที่ยี่สิบ ชื่อ “ศตวรรษแห่งแสงสว่าง” (*Century of Light*) จึงถูกจัดทำขึ้นตามคำขอของเราและอยู่ภายใต้การดูแลของเรา

ในช่วงของความพยายามภายในหนึ่งปี มีโอกาสอยู่หลายครั้งที่กิจกรรมด้านการติดต่อกับชุมชนภายนอกของศาสนาเป็นสิ่งที่ชัดเจนเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น กรณีที่ผู้แทนของบาไฮได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างโดดเด่นในเหตุการณ์สำคัญแห่งศตวรรษหลายครั้ง ที่จัดให้มีขึ้นในเดือนพฤษภาคม สิงหาคม และกันยายน โดยการเสนอแนะของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ สิ่งต่างๆ ที่แสดงนัยถึงการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดและเด่นชัดของชุมชนบาไฮนานาชาติกับสันติภาพรอนนั้นยังต้องรอการผ่านพ้นไปของเวลาจึงจะเป็นที่เข้าใจได้อย่างถูกต้อง หนึ่งในบรรดาเหตุการณ์ที่โดดเด่นทั้งหลายได้แก่ การประชุมสัมมนาในระดับทวีปของผู้เชี่ยวชาญ ที่จัดขึ้นที่ประเทศอินเดียโดยสถาบันเพื่อการศึกษาเกี่ยวกับความเจริญรุ่งเรืองของทั้งโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานใหม่ที่ดำเนินงานอยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของชุมชนบาไฮนานาชาติ หัวข้อของการประชุม คือ “วิทยาศาสตร์ ศาสนา และการพัฒนา” การประชุมสัมมนาครั้งนี้ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมจากองค์กรภาคเอกชนชั้นนำของอินเดีย รวมทั้งสถาบันต่างๆ ที่เป็นที่รู้จักกันดี เช่น องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) องค์การอนามัยโลก (WHO) และธนาคารโลก (World Bank) ในเดือนตุลาคม บริการข่าวสารบาไฮระดับโลก (Baha'i World News Service-BWNS) ได้เริ่มเปิดตัวบนอินเทอร์เน็ตด้วยความมุ่งหวังที่จะนำข่าวเกี่ยวกับพัฒนาการต่างๆ ทั่วโลกบาไฮไปถึงผู้อ่านทั้งที่เป็นบาไฮและไม่เป็นบาไฮ

กิจกรรมที่เข้มข้น ณ ศูนย์กลางแห่งโลกในรอบปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ได้แก่ การทำให้เพื่อน ๆ ทราบในเรื่องต่างๆ ผ่านการรายงานที่มีมาก่อนหน้านี้ ซึ่งรวมทั้งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จบางประการอย่างเช่น การเข้าใช้พื้นที่ของศูนย์กลางเผยแพร่นานาชาติ ณ ที่ทำการถาวรบนภูเขาคาร์เมล และการเสร็จสมบูรณ์ของโครงการภูเขาคาร์เมล ซึ่งในตอนนี้อยู่กำลังได้รับการตกแต่งในขั้นสุดท้าย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานเฉลิมฉลองต่างๆ ที่จะขึ้นในเดือนพฤษภาคม เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา นับเป็นครั้งแรกที่ผู้แสวงบุญและผู้มาเยือนได้รับการต้อนรับที่ศูนย์รับรองแห่งใหม่ในไฮฟา ซึ่งเปิดทำการอย่างเต็มที่แล้ว ที่บาห์จี การตกแต่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยการพัฒนาพื้นที่สวนรอบๆ ได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความพยายามนี้ยังได้รับการเสริมด้วยโครงการใหม่ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปีที่แล้วในการก่อสร้างศูนย์สำหรับผู้มาเยือนทางด้านทิศเหนือสุดของบาห์จีถัดออกไปจากประตูคอลลินส์ อาคาร

หลังนี้มีกำหนดที่จะแล้วเสร็จในอีกสองสามเดือนข้างหน้า โดยในตอนนี้องค์กรสร้างของอาคารก่อตั้งเสร็จแล้ว และงานที่กำลังรุดหน้าไปทุกด้าน รวมทั้งงานในส่วนสุดท้ายและงานด้านภูมิทัศน์ด้วย อาคารใหม่ทั้งหลายจะเพิ่มความสามารถของศูนย์กลางแห่งโลกในการต้อนรับจำนวนที่เพิ่มมากขึ้นของผู้แสวงบุญ บาไฮผู้มาเยือนระยะสั้น และแขกพิเศษทั้งหลาย

เพื่อปิดท้ายสาระสำคัญของปีนี้ เรารู้สึกยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่า หลังจากที่ไม่สามารถทำการเลือกตั้งได้เกือบสามทศวรรษ ธรรมนูญบาไฮแห่งประเทศไทยอินโดนีเซียก็ได้รับการจัดตั้งขึ้นอีกครั้งเมื่อเรชวานที่แล้วในการประชุมแห่งชาติที่นครจาการ์ตา การประกาศห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมบาไฮเมื่อเดือนสิงหาคม ปี 1962 (พ.ศ. 2505) ได้จำกัดการดำเนินการต่าง ๆ ของชุมชนบาไฮในอินโดนีเซียอย่างรุนแรงมาโดยตลอดนับแต่นั้น แต่พวกเขาก็ยังคงยึดมั่นและมีความสุขรอบคอบอยู่ภายใต้การทนทุกข์ทรมานอันยาวนานของพวกเขา จนกระทั่งสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปในประเทศนั้นส่งผลให้มีการยกเลิกการประกาศห้ามดังกล่าว ด้วยเหตุนี้เอง เราจะไม่อยากเสี่ยงที่จะหวังบ้างเลยหรือว่ารายงานที่น่าเบิกบานใจในลักษณะเดียวกันเกี่ยวกับเพื่อนร่วมศาสนาที่ถูกร่ายล้อมด้วยความยากลำบากของเราในประเทศอิหร่าน อียิปต์ และประเทศอื่นๆ จะมีมาถึงเราในอนาคตอันไม่ไกลจนเกินไปนัก

เพื่อนที่รักทั้งหลาย อีกสองทศวรรษจากนี้ไปโลกบาไฮจะเฉลิมฉลองวาระครบรอบหนึ่งร้อยปีของการเริ่มขึ้นของยุคก่อร่าง เรามองย้อนกลับไปที่ยุคเริ่มแรกของยุคนี้ โดยมองจากตำแหน่งที่มีข้อได้เปรียบของความสำเร็จทั้งหลายซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะจินตนาการถึงได้ ณ จุดเริ่มต้นนั้น สิ่งที่อยู่เบื้องบนต่อหน้าเรา คือ ขอบเขตต่างๆ ที่เรียกร้องอย่างเร่งด่วนให้ชุมชนไปสู่ความสำเร็จทั้งหลายที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมในช่วงเวลาอันสั้นที่เหลืออยู่ก่อนที่จะถึงวาระครบรอบร้อยปีดังกล่าว ระดับความสูงเหล่านั้นเป็นสิ่งที่สามารถบรรลุได้และจะต้องได้รับการไต่เต้าขึ้นไป แผนงานห้าปีที่เราเรียกร้องให้เพื่อนๆ ทั้งหลายทั่วโลกให้ความเอาใจใส่อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่องนั้นมุ่งหวังที่จะตอบรับความท้าทายนี้ แผนงานนี้จะเป็นส่วนประกอบในชุดของการรณรงค์ที่จะมีการดำเนินการในระหว่างเวลาสี่สิบปีนี้ แผนงานดังกล่าวเป็นเครื่องหมายของเป้าหมายในลำดับต่อไปที่จะบรรลุความสำเร็จในการทำให้เกิดความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญแก่กระบวนการเข้าสู่ศาสนาของมวลชน จึงเป็นแผนที่เรียกร้องให้จำต้องมีความเร่งของกระบวนการอันจำเป็นยิ่งนี้ และยิ่งไปกว่านั้นแผนงานนี้ยังยืนกรานให้มีความต่อเนื่องของความพยายามอย่างเป็นระบบในส่วนของผู้ที่เป็นองค์ประกอบสามฝ่ายในการมีส่วนร่วม ซึ่งก็คือ ศาสนิกชนแต่ละบุคคล สถาบัน และชุมชน

ไม่มีความจำเป็นที่จะกล่าวถึงเงื่อนไขต่างๆ ของแผนงานห้าปีโดยละเอียด เพราะสิ่งเหล่านี้ได้ถูกแถลงไว้แล้วในสารของเราถึงบรรดาที่ปรึกษาที่มาร่วมชุมนุมในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งต่อมาก็ได้มีการส่งสำเนาให้กับธรรมนูญแห่งชาติทั้งหมดแล้ว ไม่นานหลังจากการประชุมสัมมนาในหมู่ของคนที่ปรึกษาทั้งหลายก็ได้เริ่มปรึกษารื้อกับธรรมนูญแห่งชาติต่างๆ ในเขตความรับผิดชอบของพวกเขาเกี่ยวกับการดำเนินการแผนงานนี้ ดังนั้น ทิศทางของแผนงานนี้จึงเป็นที่ทราบกันดีของเพื่อนๆ ในทุกแห่งหนดังที่กำลังมีการเตรียมการในระดับท้องถิ่นและระดับภูมิภาคอยู่เพื่อดำเนินการตามเป้าหมายหลักของแผนงาน มาถึงขณะนี้ได้มีความตระหนักอยู่ทั่วไปว่าจะมีการดำเนินการความพยายามทั้งหลายเพื่อให้มี

การแผ่ขยายของศาสนาไปสู่หลาย ๆ ภูมิภาคมากขึ้นภายในประเทศต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ในที่ที่สถานการณ์อำนาจ ชุมชนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ใกล้กันจะได้รับการระดมให้เข้าร่วมในโครงการเข้มข้นเพื่อการเจริญเติบโต สำหรับในวิธีดำเนินการวิธีอื่น ๆ นั้นจำเป็นจะต้องมีการเปิดพื้นที่ใหม่ขึ้นอย่างมีแบบแผน โดยที่จะต้องมีการเพิ่มจำนวนของผู้เป็นอาสาสมัครภายในประเทศไปตั้งถิ่นฐานด้วยดวงจิตแห่งการอุทิศตนในแบบเดียวกันกับที่ได้เคยกระตุ้นให้มีผู้กระจายตัวสู่ต่างประเทศในสมัยแรก ๆ ของศาสนาเพื่อเปิดดินแดนใหม่ที่อยู่ไกลออกไปในทวีปอื่น ตามที่องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกำลังถูกนำเข้ามาอย่างช้า ๆ และถูกรวมเข้าอย่างเป็นระบบกับการดำเนินการ ย่อมเป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วที่จะกล่าวว่า กระบวนการที่ให้ชีวิตแก่กิจการที่ขับเคลื่อนโดยสวรรค์นี้จะขยายตัวออกไปในที่สุด

ลักษณะที่สำคัญของระยะที่ห้าของยุคก่อร่าง จะเป็นการทำให้ชีวิตด้านการปฏิบัติบูชาของชุมชนอุดมสมบูรณ์ด้วยการก่อตั้งสักการสถานประจำประเทศขึ้นตามที่สถานการณ์ในชุมชนของประเทศนั้นจะอำนาจ สมายูติธรรมแห่งสากลจะเป็นผู้กำหนดเวลาสำหรับโครงการเหล่านี้โดยขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าของกระบวนการเข้าสู่ศาสนาของมวลชนภายในประเทศนั้น ๆ การพัฒนาเช่นนี้จะปรากฏโฉมขึ้นตลอดระยะต่าง ๆ ที่ต่อเนื่องกันในแผนการแห่งสวรรค์ของพระอับดุลบาศา ท่านศาสนิกบาลได้เริ่มต้นโครงการก่อสร้างสักการสถานประจำทวีปขึ้นเมื่อการก่อสร้างสักการสถานแม่ประจำซีกโลกตะวันตกแล้วเสร็จ สักการสถานแห่งแรก ๆ ที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองเป้าหมายของแผนงานสิบปี ได้แก่ สักการสถานในกัมปาลา ซิดนีย์ และแฟรงค์เฟิร์ต สมายูติธรรมแห่งสากลได้ดำเนินการต่อมาตามแนวทางนี้โดยการสร้างสักการสถานขึ้นที่ปานามาซิตี อาปิอา และนิวเดลี แต่โครงการในระดับทวีปนี้ยังต้องได้รับการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์เพราะยังมีสักการสถานอีกหนึ่งแห่งที่จะต้องสร้างขึ้น เรารู้สึกขอบคุณและปีติยินดีอย่างยิ่งที่จะประกาศถึงการตัดสินใจที่จะดำเนินการต่อไปกับโครงการสุดท้าย ช่วงเวลาอันเป็นมงคลยิ่งนี้ ในระหว่างเวลาของแผนงานห้าปี จะมีการเริ่มต้นการก่อสร้างสักการสถานแม่ประจำทวีปอเมริกาใต้ขึ้นที่ซานติอาโก ประเทศชิลี ซึ่งจะเป็นการบรรลุความปรารถนาที่ท่านโชกิ เอฟเฟนติ ได้แสดงไว้อย่างชัดเจน

ในเวลาเดียวกัน ก็เป็นเวลาที่เป็นนิมิตหมายอันดีที่จะมีการดำเนินการในขั้นต่อไป ณ ศูนย์กลางแห่งโลก เพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันต่าง ๆ ที่เข้าใช้พื้นที่ในอาคารหลังใหม่บนส่วนโค้งของเขาการ์เมล ศูนย์กลางเผยแพร่นานาชาติได้ก้าวหน้าไปมากแล้วอย่างมีนัยสำคัญในการดำเนินงาน ดังนั้นจึงจะมีการให้ความเอาใจใส่เป็นพิเศษกับการจัดระบบงานของศูนย์กลางสำหรับการศึกษาพระธรรม เป้าหมายพิเศษของการให้ความเอาใจใส่ในนี้ก็คือการเพิ่มจำนวนการแปลพระธรรมศักดิ์สิทธิ์เป็นภาษาอังกฤษ จุดมุ่งหมายของสถาบันนี้คือ เพื่อให้การสนับสนุนแก่สมายูติธรรมแห่งสากลในการเสาะหาคำแนะนำจากพระธรรมลิขิตศักดิ์สิทธิ์ และเพื่อเตรียมการแปลและคำอธิบายต่าง ๆ สำหรับบทพระธรรมทั้งหลายของศาสนา ยิ่งไปกว่านั้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงมีการอุทิศความพยายามอย่างต่อเนื่องให้กับการจัดวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้การเพิ่มจำนวนในอนาคตข้างหน้าของผู้แสวงบุญและผู้มาเยือนยังศูนย์กลางบาไฮแห่งโลกเป็นสิ่งที่เป็นไปได้

ในสารเรชวานของเราเมื่อห้าปีที่แล้ว เราได้ประกาศถึงการจัดให้มีเหตุการณ์สำคัญครั้งใหญ่ขึ้นที่ ศูนย์กลางแห่งโลก เพื่อเป็นเครื่องหมายของการเสร็จสมบูรณ์ของโครงการต่าง ๆ บนภูเขาคาร์เมล และการเปิดสู่สาธารณชนของระเบียบบันไดพระสถูปของพระบ็อบ เวลานั้นกำลังมาถึงเราแล้ว และเรายินดี ปริดามากในการคาดหวังที่จะทำการต้อนรับเพื่อนๆ จากเกือบทุกประเทศสู่รายการที่จะครอบคลุมเวลา ถึงห้าวันในระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม เรารู้รู้สึกสุขใจที่จะกล่าวอีกด้วยว่าขั้นตอนต่าง ๆ กำลัง ได้รับการดำเนินการที่จะเชื่อมโยงโลกบาไฮกับกิจกรรมต่าง ๆ โดยการถ่ายทอดสดผ่านเครือข่าย อินเทอร์เน็ตและผ่านดาวเทียม ซึ่งกำลังมีการจัดเตรียมข้อมูลอยู่ ในขณะที่ศูนย์กลางแห่งโลกกำลังมุ่ง ความสนใจไปที่การเตรียมการต่าง ๆ นั้น ความตื่นตันทันทีกำลังก่อตัวขึ้นในหมู่สาธารณชนในเมืองไฮฟา โดยที่หน่วยงานของเทศบาลนครไฮฟาได้จัดพิมพ์หนังสือที่มีชื่อว่า “พระสถูปและอุทยานบาไฮบนเขา คาร์เมล ไฮฟา อิสราเอล : การเดินทางด้วยภาพ” (*Baha'i Shrines and Gardens on Mount Carmel, Haifa, Israel : A Visual Journey*) เพื่อที่จะให้สอดคล้องกันกับเหตุการณ์นี้ ยิ่งไปกว่านั้น องค์การ ไปรษณีย์ของอิสราเอลก็กำลังดำเนินการตามมติที่จะจัดทำตราไปรษณียากรที่ระลึกที่มีรูปภาพของ ระเบียบบันไดพระสถูปเพื่อนำออกจำหน่ายในเวลาเดียวกันกับเหตุการณ์สำคัญนี้ ความสำคัญของ วโรกาสนี้ส่วนใหญ่อยู่ที่การหยุดชะงักชั่วคราวที่เหตุการณ์นี้จะยอมให้เกิดขึ้น เพื่อที่จะทบทวนถึง ระยะทางอันน่าทึ่งที่ศาสนาได้เดินทางผ่านมาในพัฒนาการของศาสนาที่เกิดขึ้นในระหว่างศตวรรษที่ยี่สิบ และยังเป็นเวลาอีกช่วงหนึ่งสำหรับการพิจารณาสิ่งที่เป็นเครื่องบ่งชี้ต่าง ๆ ในอนาคต ถึงความสำเร็จ อันเป็นปรากฏการณ์ทั้งหลายที่แสดงสัญลักษณ์ด้วยการก่อตั้งขึ้นของโครงสร้างอันอนุเสาวรีย์ต่าง ๆ บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า ซึ่งเป็นการก่อตั้งที่เปิดศูนย์กลางทางจิตวิญญาณและการบริหาร ของศาสนาของเราออกสู่สายตาของโลก

ในขณะที่ชุมชนของเราปลื้มปีติกับการพิจารณาอันน่าตื่นตันทันทีเหล่านี้ ขอให้สมาชิกทุกคนคำนึง อยู่ในใจว่าไม่มีเวลาที่จะหยุดพักอยู่กับเกียรติยศแห่งความสำเร็จทั้งหลาย สถานการณ์อันเลวร้ายใน ปัจจุบันของมนุษยชาตินั้นล่อแหลมเกินกว่าที่จะยอมให้มีแม้เพียงชั่วขณะเดียวของการริเริ่มที่จะแบ่งปัน ขนบปั้งแห่งชีวิตซึ่งได้ถูกประทานลงมาจากสวรรค์ในยุคของเรา ดังนั้น ขออย่าให้มีความล่าช้าใด ๆ ในการทำให้เกิดความก้าวหน้าแก่กระบวนการที่มีค่าสัญญาในทุกด้าน ถึงความสำเร็จในการนำทางจิต วิญญาณของทุกคนที่หิวโหยหาธรรมไปสู่โต๊ะรับรองของพระผู้เป็นนายแห่งหมู่เทวัญ

ขอพระผู้ทรงคอยดูแลโชคชะตาของระบบแห่งสวรรค์ของพระองค์ ทรงนำทาง ชี้นะ และยืนยัน ใให้กับทุกความพยายามที่ท่านกระทำเพื่อทำให้ภารกิจอันเร่งด่วนทั้งหลายที่อยู่เบื้องหน้าท่านนั้นบรรลุผล

[ลงนาม สมายูติธรรมแห่งสากล]